



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. 'หมูแพง'รับปีใหม่-พุ่งกิโล250บ.	ข่าวสด
2. เกษตรฯเดินหน้าโครงการพระราชดำริฯ	แนวหน้า
3. 'เฉลิมชัย'สั่งการทูตเกษตรหารือจีนแก้ปัญหาส่งออกผลไม้ไทย	แนวหน้า
4. ภาพข่าว: เดินหน้า	แนวหน้า
5. ผู้เลี้ยงสุกรครวญ อาหารสัตว์ขึ้นราคาเผาขาดทุนมา 3 ปี จนเจ๊งไปกว่า 50%	บางกอกทูเดย์
6. คอลัมน์: จดหมายถึงเดลินิวส์	เดลินิวส์
7. กรมหม่อนไหมแนะนำการเลี้ยงช่วงฤดูหนาวควรปลูกพืชไว้คลุมดินใช้เพื่อ...	แนวหน้า
8. ผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือสุดข้าวอนรัฐช่วยด่วนต้นทุนพุ่ง/แบงก์ไม่ให้กู้-เจอหมูนอกตี...	มติชน (กรอบบ่าย)
9. ปีทองสมุนไพรไทยพีแอร์ 'ฟ้าทะลายโจร'สู้โควิด-19	เดลินิวส์
10. รายงาน: วันนี้บ้านสะจุก-สะแกียง ภูพยัคฆ์ จ.น่าน ชาวไทยภูเขาเผ่าลัวะ...	สยามรัฐ

\*\*\*\*\*

# 'หมูแพง' รับปีใหม่-พุ่งกิโล250บ.

## ร้านอาหารขึ้นตามด้วย จนยากๆแก้ปัญหาด่วน

ร่องจึกรับปีใหม่ 'หมูแพง' ราคาพุ่งเกือบ  
กิโลฯ ละ 250 บาท จากเดิม 200 บาท ทั้งยัง  
มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอีก □ อ่านต่อหน้า 12

### ● หมูแพง □ ต่อจากหน้า 1

จ้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือด่วน ส่งผลให้อาหารที่ใช้  
เนื้อหมูเป็นวัตถุดิบแพงตามไปด้วย ที่เมือง  
นนท์ ข้าวหมูแดงเจ้าดังจากจานละ 40 บาท  
เป็น 50 บาท หมูย่างเมืองตรังก.ก.ละ 450 ฟุง  
เป็น 520 บาท ด้านพรรคเพื่อไทยจ้รัฐบาลปิด  
ข่าวโรคระบาดในหมู ทำให้รับปีใหม่ ทยอยกร  
เคือรื้อน หุดเอื้อนขายทุนได้ประโยชน์จาก  
ราคาหมูแพง

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะ  
นี้เกิดภาวะราคาเนื้อหมูแพงมากขึ้นอย่างมิด  
ปกติ สร้างความเคือรื้อนให้แก่ประชาชน  
ผู้บริโภคทั่วประเทศ จากการสำรวจราคาเนื้อ  
หมูที่ตลาดประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กทม.

บรรดาผู้ค้าขายต่างถึงกับบ่นอุบ โดยบอกว่า  
ราคาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนธ.ค.  
ล่าสุดราคาเนื้อหมูหน้าเขียงกิโลกรัม (ก.ก.) ละ  
210 บาท เนื้อสันนอก ก.ก.ละ 220 บาท ขณะที่  
หมูสามชั้นราคาพุ่งขึ้นถึงก.ก.ละ 245 บาท  
และมีแนวโน้มที่อทิยหน้าจะปรับสูงไปอีก

ขณะที่แม่ค้าบางรายบอกว่าหากราคายังคง  
ปรับตัวสูงขึ้นไปอีก ช่วงเทศกาลปีใหม่คงต้อง  
หยุดขาย อยากให้รัฐบาลช่วยเหลืออย่างเร่ง  
ด่วน เคือรื้อนทั้งผู้ค้าและผู้บริโภค หวังว่า  
นายกฯ คงไม่บอให้ประชาชนเลี้ยงหมู หรือ  
ให้เลิกกินหมู เพราะหมูแพงนะ

ส่วนราคาเนื้อหมูตามจังหวัดต่างๆ นั้น  
ที่ จ.นนทบุรี จากผลกระทบเนื้อหมูราคาสูง



🏠 หมูแพง - แมงหมูในตลาดประชานิเวศน์ 1 กทม. ติดราคาเนื้อหมูที่ซึบยปรับราคาขึ้นเกิน 200  
บาทต่อกิโลกรัม โดยหมูสามชั้นแพงสุดก.ก.ละ 245 บาท ขณะที่ตลาดสดทั่วประเทศ หมูราคาพุ่ง  
สูงเช่นกัน พ่อค้าแม่ค้าและผู้บริโภคเรียกรับจ้รัฐบาลแก้ปัญหาด่วน เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้อาหารหมูแดงใน  
ตำนานของตลาดทำนันทน์ สึบทอดกันมา  
นานกว่า 50 ปี ด้รับผลกระทบไปด้วย  
จนทางร้านต้องซึบยปรับราคาขาย จากเดิมที่  
ขายข้าวหมูแดงจานธรรมดา 40 บาท พิเศษ  
50 บาท มาเป็นธรรมดา 50 บาท และพิเศษ  
60 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.ที่ผ่านมา ตามราคา  
เนื้อหมูที่ราคาพุ่งสูงขึ้น

นายกฤตวัฒน์ จิระเกียรติสกุล หรือเฮียดี  
เจ้าของร้านกล่าวว่า เท่าที่สอปลามเขียงหมู  
ทราบว่ามีกรส่งออกหมู ไปต่างประเทศเป็น  
จำนวนมาก จนทำให้หมูเริ่มขาดแคลน ราคา  
หน้าฟาร์มจึงแพงไปด้วย วันที่ไปซื้อเนื้อหมู  
แล้วราคาซึบยขึ้นเป็น 230 บาทต่อก.ก. ถึงกับ  
ตกใจราคาขึ้นมาอีก 30 บาท ฉ้านเนื้อหมูยังแพง  
ขึ้นต่อไปแบบนี้ คิดโคิวโอมิกรอนยังไม่นำ  
กลัวเท่าราคาเนื้อหมูในตอนนี้เลย

ส่วน จ.นครราชสีมา ราคาซี่โครงหมูอยู่ที่  
ก.ก.ละ 200 บาท หมูเนื้อแดงก.ก.ละ 200-210  
บาท ขณะที่หมูสามชั้นและสันคอ ก.ก.ละ  
220-230 บาท บรรดาผู้ค้าต่างพากันบ่นถึง  
ราคาเนื้อหมูที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย  
บางรายถึงกับต้องยอมขาดทุนเก็บหมูที่รับมา  
ในราคาแพง แต่ขายในราคาที่ถูกรักษา  
ลูกค้าประจำเอาไว้ คาดว่าราคาหมูจะปรับตัว  
สูงขึ้นอีกในช่วงหลังปีใหม่นี้

ขณะที่ จ.อุบลราชธานี บรรดาเกษตรกรซื้อ  
ขายเนื้อหมูที่ตลาดสันติสุข อ.เมืองอุบลราชธานี  
พบว่าราคาเนื้อหมูปรับตัวสูงขึ้นในช่วง 2  
สัปดาห์เกือบ 30-40 บาทต่อกิโลกรัม โดยกลุ่ม  
เนื้อแดงที่เป็นสะโพก ใหญ่หมู เลิมก.ก.ละ  
140-150 บาท ก้าวกระโดดขึ้นเป็น 190 บาท  
เนื้อหมูสามชั้น สันนอก สันใน สันคอ เดิม  
ก.ก.ละ 160-180 บาท เป็น 200-220 บาท

ที่ จ.ขอนแก่น จากการสำรวจราคาเนื้อหมู  
ที่ตลาดสดเทศบาล 1 อ.เมืองขอนแก่น พบว่า  
ราคาสูงถึงก.ก.ละ 200 บาท โดยนางอรทัย  
นุชตะลึช อายุ 61 ปี แม่ค้ากล่าวว่า ตั้งแต่ขาย  
หมูมา 50 ปี ไม่เคยเจอหมูราคาถึงก.ก.ละ 200  
บาท ราคาหมูที่แพงขึ้นเพราะใกล้ช่วงเทศกาล  
ปีใหม่ต่อเนื่องเทศกาลตรุษจีน และตั้งแต่เปิด  
ประเทศมา หมูส่งไปขายต่างประเทศมาก  
ขึ้นได้ ทำให้มีแนวโน้มที่หมูสดจะขาดตลาด

## ในอนาคค

ด้าน จ.ตรัง สืบเนื่องจากราคาน้ำหมูแพง ส่งผลให้หมูย่างเมืองตรัง อาหารขึ้นชื่อ จ.ตรัง ราคาย่างไปด้วย จากเดิมราคาถ.ก.ละ 450 บาท เพิ่มเป็นถ.ก.ละ 480-500 บาท นับว่า สูงสุดในรอบ 50 ปี โดยผู้ประกอบการหมูย่างทุกรายระบุว่าไม่ยอมปรับราคา เพราะสงสารผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจตกต่ำเช่นนี้ และสงสารตนเองที่ต้องขาดทุน แต่จำเป็นต้องปรับราคาขึ้นตาม เพราะหมูเป็นแพงขึ้นอย่างมาก

นางศรีโสภา อ้วนเที่ยง เจ้าของร้านหมูย่างโก่สุขกล่าวว่า ทุกร้านเดือดร้อนหนักเหมือนกันหมด ต้นทุนสูงขึ้นมาก จากเดิมตั้งชื่อ 6 ตัวราคา 10,000 กว่าบาทหลายๆ แต่ขณะนี้ต้องจ่ายในราคากว่า 30,000 บาท ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นอีกกว่า 10,000 บาท เท่าที่พูดคุยกันเชื่อว่าราคาน้ำหมูหน้าฟาร์มจะยังขึ้นอีก และราคาหมูย่างจะต้อง ไปถึงถ.ก.ละ 520 บาท หากมากกว่านั้นคงต้องถกดูอีกทีว่าจะหยุดขายหรือไม่ เพราะสงสารคนซื้อ และอาจหันไปกินอย่างอื่น

ขณะเดียวกัน จ.กำแพงเพชร พาณิชย์จังหวัด ร่วมกับตลาดศูนย์การค้าจัดงบประมาณช่วยทั้งคนซื้อและคนขาย โดยจัดทำอุปถัมภ์ส่วนลดใบละ 50-60 บาท แจกให้ประชาชนนำไปแลกซื้อเนื้อหมู โดยนายบรมดิศ พงษ์ชัยม พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรนายสิทธิชัย สุขโรจน์ เจ้าของตลาดศูนย์การค้า นำอุปถัมภ์มาแจกที่บริเวณเขียงขายหมู ประชาชนที่ได้รับอุปถัมภ์ไปแล้วนำไปซื้อหมูดตามเขียงทันที โดยอุปถัมภ์ 1 ใบ ถ้าซื้อหมูเนื้อแดง 1 ถ.ก. จะได้ลด 50 บาท ส่วนซื้อหมูสามชั้น หรือสันนอก สันใน และหมูปวงจะได้อุปถัมภ์ถ.ก.ละ 60 บาท เท่าซื้อได้ในราคาก.ก.ละ 130 บาท

ขณะที่ น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา รองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรกำลังประสบปัญหาหลายด้าน แม้พยายามส่งเสริมเรียกโรงไฟฟ้าของรัฐเข้ามาดูแลแก้ปัญหา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เลยได้ยื่น และยังพยายามมองข้ามปัญหา ปิดขำมาโดยตลอด ไม่เคยแก้ปัญหาที่ต้นทางและออกมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ต้องได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ได้แก่ ปัญหาโรคระบาดในสุกร ทั้งโรคแอฟริกันสไวน์ฟิวเวอร์ และโรคพีเร็ด ทำให้สุกรในฟาร์มตายจำนวนมาก เมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อ จะต้องฝังกลบสุกรกว่าแสนตัว เพื่อให้ไม่ให้เกิดแพร่กระจาย

น.ส.ตรีชฎากล่าวว่า ขณะนี้เจ้าของฟาร์มจำนวนมากต้องปิดตัวลงแบบจำยอมคือโรคเมื่อเนื้อหมูขาดตลาด จึงทำให้ราคาขายปลีกพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 10 ปี อยู่ที่กว่า 200 บาทต่อถ.ก. สร้างผลกระทบต่อเมืองมืองถึงภาคประชาชนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เกษตรกรที่พยายามประกอบฟาร์มสุกรให้อยู่รอด ทั้งราคาอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้น 30 เปอร์เซ็นต์ และยังมีค่าใช้จ่ายดูแลป้องกันโรคติดต่ออีกถึงตัวละ 500 บาท แต่กลับเลือกใช้ชีวิตเอาเนื้อหมูราคาถูกมาขาย ซึ่งไม่ทั่วถึง ไม่ตรงจุด

“รัฐบาลคิดแต่นโยบายแจก แต่ไม่ได้คิดแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกร เท่ากับไม่ต้องการให้อาชีพเกษตรกรอยู่คู่กับคนไทย มีแต่ขายหมูและเจ้าสำเท่านั้นที่เติบโตมั่งคั่งรวยกระจุก ส่วนเกษตรกรจนจะตาย ที่ผ่านมามีว่าพิสูจน์ได้แล้วว่าคนไทยอยู่กันเองได้โดยไม่ต้องมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทุกอย่างอยู่ในช่วงขาขึ้น แต่เกษตรกรผู้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศกลับอยู่ในสภาพขาดลง” รองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าว

ด้านนายวัฒนศักดิ์ เตือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่าจากการประชุมติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาจำหน่ายหมู ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ และ **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รวมทั้งผู้เลี้ยงสุกร พบว่าสาเหตุที่ราคาปรับสูงขึ้น โดยนายชัชวาลย์ โยธกล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ชี้แจงกับที่ประชุมว่าปกติปริมาณหมูขุนในแต่ละปีจะอยู่ที่ประมาณ 22 ล้านตัว แต่ในปี 2564 ปรับลดลงเหลือ 19 ล้านตัว โดยมีสาเหตุมาจากผู้เลี้ยงขาดความมั่นใจและแรงจูงใจในการนำหมูเข้าเลี้ยง เนื่องจากสถานการณ์โควิด ปริมาณความต้องการบริโภคหมูในประเทศลดลง ราคาไม่จูงใจ และต้นทุนค่าบริหารจัดการฟาร์มในการควบคุมโรคและต้นทุนอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้น

อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า นอกจากนี้สาเหตุที่สำคัญคืออัตราการผลิตสุกรที่ลดลงเนื่องจากผลกระทบของโรคพีอาร์อาร์เอส โรคท้องร่วงติดต่อในสุกร และโรคอหิวาต์สุกร ตลอดจนมาตรการในการลดความเสี่ยงโดยจำกัดจำนวนการเลี้ยงทำให้ปริมาณหมูขุนลดลงประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคณะกรรมการพิทักษ์ที่ได้อนุมัติ

โครงการเสริมสร้างความมั่นใจและเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงสุกรทั้งในด้านการพัฒนาวัคซีนที่อยู่ในขั้นตอนการทดสอบขั้นสุดท้ายก่อนนำไปใช้จริง รวมทั้งยังมีมาตรการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งปลอดดอกเบี้ย และดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โดยเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิชากรกิจชุมชน หรือสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์ หรือเกษตรกรรายย่อยที่สมัครด้วยตัวเองจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1-2 เปอร์เซ็นต์

นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ขอให้กรมปศุสัตว์ไปเร่งดำเนินการดูขนาดทั้งในด้านวัคซีนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยเร็วที่สุด เพื่อให้มีปริมาณสุกรกลับเข้ามาสู่ระบบโดยเร็ว ส่วนในด้านผู้บริโภคได้ตั้งการให้กรมการค้าภายในขยายการค้าดำเนินการโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน (หมูเนื้อแดง) ออกไป โดยให้พิจารณาอย่างรอบด้านคำนึงถึงผลกระทบต่อราคาต่อประชาชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร นอกจากนี้ยังให้กรมการค้าภายในและพาณิชย์จังหวัดติดตามสถานการณ์การค้าจำหน่ายอย่างใกล้ชิด เข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคา และดำเนินการกับผู้ฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างเด็ดขาด

อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้นกรมการค้าภายในขอความร่วมมือทางห้างค้าปลีก-ค้าส่งครึ่งราคาจำหน่ายหมูเนื้อแดงในช่วงเทศกาลปีใหม่ สำหรับโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ได้เตรียมการไว้แล้ว ซึ่งคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชน เกษตรกร และกลไกตลาด ในส่วนการติดตามสถานการณ์การค้าจำหน่ายหมูและสินค้าอื่นๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้จัดชุดสายตรวจเฉพาะกิจออกตรวจสอบสถานการณ์การค้าจำหน่ายสินค้าและบริการอย่างใกล้ชิด หากพบการค้าไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควร แจ้งที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

## เกษตรฯเดินหน้าโครงการพระราชดำริฯ

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ โดยที่ประชุมเห็นชอบกรอบ/แนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรฯ ปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลโครงการฯ โดยยึดตามกรอบ/แนวทาง และหลักการของสำนักงาน กปร. มุ่งเน้นการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โครงการฯ ตามพระราชปณิธาน พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และมอบหมายทุกหน่วยงานในสังกัดทบทวน/ตรวจสอบ

ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 นอกจากนี้ ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางการพัฒนา/การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรฯ การออกแบบ/พัฒนาระบบติดตามการวัดผล และการกำหนดตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาพรวม โดยยึดตามแนวทางของสำนักงาน กปร. (ด้านการพัฒนา/มิติการพัฒนา) พร้อมทั้งกำหนดกลไก/แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรฯ มีผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานคณะทำงาน มีผู้แทน/เจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในสังกัด เป็น

คณะทำงาน และมี ผอ.กองประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ มีหน้าที่คือ 1.พิจารณาความเหมาะสม แผนการดำเนินงาน/แนวทางการดำเนินงาน/ตัวชี้วัดโครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดและเสนอให้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรฯ ให้ความเห็นชอบ และ 2.กำกับติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ โดยรายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรฯ ทราบเป็นระยะ

# 'เฉลิมชัย' สั่งการทูตเกษตร หารือจีนแก้ปัญหาส่งออกผลไม้ไทย

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตร และสหกรณ์ กล่าวว่ จากมาตรการควบคุม การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เข้มงวด ของด่านนำเข้าประเทศจีน ส่งผลต่อการ ส่งออกผลไม้ไทย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว. เกษตรฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการและ บริหารการจั้ดการผลไม้ (ฟรุ้คบอร์ด) จึงสั่ง ทูตเกษตร แห่งติดตามสถานการณ์ หรือฝ่ายจีน เพื่อแก้ปัญหา ทั้งนี้ กงสุล (ฝ่ายเกษตร) นครกว่างโจว แจ้งถึงมาตรการของด่านใน ระยะนี้ทำให้ใช้เวลามากกว่าปกติ

นอกจากนี้ กงสุล (ฝ่ายเกษตร) นครกว่างโจว ได้ประสานงานด่านรถไฟ ผิงเสียง เร่งกลับมาเปิดบริการ เพื่อช่วยกระจาย สินค้าผลไม้ไทยจากด่านไห่ย้อกวัน และด่าน ดงชิง ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาการติดสะสมและ ได้หารือกับนายกเทศมนตรีเมืองดงชิง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหา รวดคิด การอำนวยความสะดวกการขนส่ง สินค้าผ่านด่านดงชิง สำหรับด่านโมฮาน

มณฑลยูนนาน กงสุล (ฝ่ายเกษตร) นคร กว่างโจว ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พบว่าปัจจุบันอยู่ในช่วงทดลองการเดินรถ โดยด่านบ่อเต็นฝั่งประเทศลาว อนุญาตให้ ทดลองปล่อยรถขนส่งผลไม้ไทยเข้าจีนได้ วันละ 5 คัน หากไม่พบปัญหาการตรวจพบ เชื้อไวรัสโควิด-19 ด่านโมฮาน จะกลับมา เปิดให้บริการตามปกติ

ส่วนเส้นทางรถไฟลาว-จีน หลังจาก เปิดบริการเมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา จีน ได้ทดลองขนส่งผักมาไทย 33 ตู้ และมีไม้ ตัดดอกเข้ามา ส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยน การขนส่งจากรถเรลเตอร์บนเส้นทาง R3A มาเป็นรถไฟเพราะด่านโมฮานของจีน ติดขัด แอ้อค่อนข้างหนัก เพราะมาตรการป้องกัน การระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ จีนยัง ประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ใน การขนส่งและการจองตู้ล่วงหน้า

นายอลงกรณ์กล่าวต่อว่า สำหรับ กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมความพร้อม

ล่วงหน้ามากกว่า 1 ปี เมื่อมีการทดลองขนส่ง ลอดแรกของจีนมาไทยได้สำเร็จ ในวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา รมว.เกษตรฯ ได้ มอบหมายให้ตนประชุมร่วมกับสมาคมและ สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย และ ติดต่อกับบริษัทจีนเพื่อร่วมมือในการ ส่งออกสินค้าเกษตรโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ ที่ขนส่งสินค้าจีนมาไทย ซึ่งช่วยลดต้นทุนการ ขนส่งของทั้ง 2 ฝ่าย เพราะเป็นการขนส่ง ทั้งขาไปขากลับ ถ้าเข้ามา 100 ตู้ ก็ขนส่งสินค้า เกษตรของเรากลับไป 100 ตู้เช่นกัน เรียกว่า วิน-วิน ทั้ง 2 ฝ่าย แต่ช่วงนี้ยังไม่คล่อง ตัวนัก เนื่องจากเพิ่งเริ่มเปิดบริการ ต้อง พร้อมทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเรา

ทั้งนี้ สถิติการส่งออกผลไม้ไทย ไปยังประเทศจีนของกรมวิชาการเกษตร พบว่าเดือนมกราคมที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ไทยส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนกว่า 2 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 146,000 ล้านบาท

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 31 ธันวาคม 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14856

Col.Inch: 15.84

Ad Value: 14,256

ภาพขาว: เด็ดหน้า

หน้า: 8(บนขวา)

PRValue (x3): 42,768

คลิป: ขาว-ดำ



เด็หน้า : ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2565 โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการ



## ผู้เลี้ยงสุกรควรวางอาหารสัตว์ขึ้นราคา เผยขาดทุนมา 3 ปี จนเจ๊งไปกว่า 50%

นายสุนทรภรณ์ สิงห์วีรังศ์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ กล่าวถึงสถานการณ์สุกรในปัจจุบันว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงกำลังประสบปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ทุกประเภทปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาที่ภาคปศุสัตว์ทั่วโลกกำลังประสบอยู่ โดยเฉพาะราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง กัมพูชา ลาว เวียดนาม ที่ราคาปรับขึ้นไปอยู่ในระดับ 11.20-12.20 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาสูงสุดในรอบ 10 กว่าปี ขณะที่จีนราคาสูงถึง 12.80 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนประเทศไทยเคยมีราคาสูงถึง 12.50 บาทต่อกิโลกรัม

สถานการณ์ดังกล่าวกลายเป็นต้นทุนสะสมที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผสมกับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีผู้เลี้ยงต้องประสบภาวะขาดทุนอย่างหนัก จากการขายหมูต่ำกว่าต้นทุนเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องโรค กระทั่งเคยขายสุกรราคาต่ำสุดเพียง 50 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ต้นทุนสูงถึง 80 บาท เป็นการซ้ำเติมภาวะขาดทุนจากที่ต้องแบกรับมาตลอด 3 ปี เพื่อประคับประคองอาชีพเดี๋ยวนี้ไว้

“ปัจจุบันผู้เลี้ยงสุกรในภาคเหนือหายไปจากระบบแล้วมากกว่า 50% จากผลกระทบของโรคในหมูและภาวะ

ขาดทุนสะสม ทำให้ต้องหยุดเลี้ยงหมูปล่อยเล้าว่างเพื่อรอตลาดการณณ์ ขณะที่เกษตรกรที่ยังเดินหน้าเลี้ยงต่อไปต้องแบกภาระต้นทุนที่สูงขึ้น จากราคาวัตถุดิบที่พุ่งไม่หยุดทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่วเหลืองนำเข้า และปลายข้าว ซึ่งวัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นต้นทุนหลักคิดเป็น 60-70% ของการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงต้องยกระดับระบบป้องกันโรคให้เข้มแข็งขึ้นทำให้มีต้นทุนเพิ่มเกือบ 500 บาทต่อตัว และยังคงเตรียมเงินทุนจำนวนมาก เพื่อปรับเข้าสู่ระบบมาตรฐานทั้ง GFM และ GMP แม้รู้ว่าต้นทุนต้องเพิ่มขึ้น แต่เกษตรกรยินดีทำเพื่อรักษาความมั่นคงทางอาหารโปรตีนให้ผู้บริโภคในประเทศ” นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ กล่าว

นายสุนทรภรณ์ กล่าวอีกว่า สำหรับการบริโภคของประชาชนในปัจจุบันปรับเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากห้างร้านต่างๆ กลับมาเปิดดำเนินการได้ตามปกติ ไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงก่อนนี้ โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอน และยังเข้าสู่ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ส่งผลในเชิงจิตวิทยาทำให้คนเริ่มออกมาจับจ่ายมากขึ้น ส่วนทางกับปริมาณผลผลิตสุกรขุนลดลงมากกว่า 30% ราคาสุกรจึงเป็นไปตามกลไกตลาด

อย่างไรก็ตามพบว่าประเทศอื่นๆ ที่มีปัญหาขาดแคลนสุกรระดับราคาต่างปรับขึ้นต่อเนื่อง อย่างเช่น จีนราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่ 90-103 บาทต่อกิโลกรัม และฟิลิปปินส์ ราคา 137-147 บาทต่อกิโลกรัม

“เกษตรกรขอความเห็นใจในปัญหาที่ต้องเผชิญกับภาวะราคาหมูตกต่ำมานานกว่า 3 ปี ขอให้กลไกตลาดได้ทำงานเสรี เพื่อให้สามารถไปต่อในอาชีพนี้ได้ ขณะที่ประชาชนยังมีทางเลือกบริโภคอาหารอื่นทดแทน ทั้งปลา ไช้ ไก่ ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างแท้จริง” นายสุนทรภรณ์ กล่าว ■



## มหันตภัยร้ายต่อผู้บริโภค

เรื่อง สมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้  
เรียน คุณเอกวิภาวดี

ขณะนี้มีความกังวลการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็งเข้ามาในประเทศไทย โดย  
สำแดงเท็จว่าเป็นสินค้าชนิดอื่น มีการจัดจำหน่ายทั้งแบบบรรจุภัณฑ์ที่ลักลอบมาจาก  
ต่างประเทศ และกระจายสินค้าเพื่อจำหน่ายปะปนกับเนื้อสุกรไทย

ถือเป็นการบ่อนทำลายภาคอุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรของประเทศไทย ที่สร้างมูลค่า  
ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องรวมแล้วกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี ผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศขอ  
เรียกร้องให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และดำเนินการจับกุมเอาผิดผู้  
ที่กระทำความผิดกฎหมาย ทั้งความผิดทางศุลกากร และผิดกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  
โดยเฉพาะความเสี่ยงเรื่องโรคสุกรที่อาจติดมากับผลิตภัณฑ์ที่ไม่รู้แหล่งที่มา ไม่มีใบขอ  
อนุญาตนำเข้าจากสัตว์ และไม่ผ่านการกักตรวจโรคก่อนนำเข้ามารักษาในราชอาณาจักร รวมถึง  
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารเร่งเนื้อแดง ถือเป็นสารต้องห้าม ตาม พ.ร.บ.ควบคุม  
คุณภาพอาหารสัตว์ เนื้อสุกรแช่แข็ง ลักลอบนำเข้ามา ถือเป็น "มหันตภัย" ต่อผู้บริโภค  
ชาวไทย ต่อพี่น้องเกษตรกร และทำลายเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริง

ขบวนการนำเข้าเนื้อหมูจากต่างประเทศลักลอบเข้ามาสวมเป็นหมูไทย เพื่อ  
กระจายขายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ กำลังสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทย ทั้งใน  
แง่เศรษฐกิจจากการนำเข้าโดยสำแดงเท็จหรือหลีกเลี่ยงภาษีอากร ทำให้รัฐสูญเสียรายได้  
การนำเข้าโรคระบาดสัตว์ที่อาจติดมากับสินค้าลักลอบที่ไม่ผ่านการกักตรวจโรค หากใน  
สินค้านี้มีโรคปนเปื้อนย่อมทำลายภาคอุตสาหกรรมหมูอย่างย่อยยับ

ขณะเดียวกันผู้เลี้ยงหมูและห่วงโซ่อุปทานจะต้องล่มสลายจากกลไกสินค้าที่ถูก  
บิดเบือนเพราะผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ต่างประเทศ ที่สำคัญคนไทยต้องเสี่ยงกับสารเร่งเนื้อ  
แดงที่แถมมาด้วยโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เกษตรกรทั่วประเทศขอให้ภาคส่วนที่  
เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาดูแล ตรวจสอบ และปราบปรามขบวนการนี้โดยเร็ว เพื่อไม่ให้  
ประชาชน ประเทศชาติ และอาชีพเลี้ยงหมูของเกษตรกรกว่า 2 แสนรายต้องพังลง

เกษตรกรไทย

.....



# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/-

วันที่: ศุกร์ 31 ธันวาคม 2564

ปีที่: - ฉบับที่: 26377

Col.Inch: 36.95 Ad Value: 77,595

คอลัมน์: จดหมายถึงเดลินิวส์

หน้า: 23(บนขวา)

PRValue (x3): 232,785

คลิป: สีสี่

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย โดยผู้เลี้ยงสุกรต่างร่วมใจกันปฏิบัติตามกฎหมายโดยคำนึงถึงผู้บริโภคปลายทาง ตลอดจนเร่งยกระดับการป้องกันโรคระบาดในสุกรเพื่อรักษาอาชีพเดียวไว้ และพัฒนากระบวนการผลิตเนื้อสุกรปลอดสาร ปลอดภัย โรค ปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค การปล่อยให้คนส่วนน้อยที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนทำลายประเทศ จึงไม่เป็นธรรมต่อประชาชน และเกษตรกรไทย ที่สำคัญในแง่จิตวิทยา การลักลอบนำเข้าทำให้ไม่มีแรงจูงใจการลงทุนในประเทศ เกษตรกรไม่กล้าเสี่ยงที่จะเลี้ยงสุกรต่อ เพราะรู้ว่าไม่สามารถแข่งขันราคากับเนื้อสุกรต่างประเทศที่มีต้นทุนต่ำกว่าได้อย่างแน่นอน เมื่อภาคผู้ผลิตสุกรถูกทำลาย ย่อมกระทบกับห่วงโซ่การผลิตต่อเนื่อง โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชวัตถุดิบอาหารสัตว์ อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าว ส่งผลให้ราคาต้องตกต่ำจากปัญหาการนำเข้าเนื้อสุกร ทำลายอุตสาหกรรมเกษตรกรไทย.

## กรมหม่อนไหมแนะนำ การเลี้ยงช่วงฤดูหนาว ควรปลูกพืชไวกุลมดิน ใช้เพื่อป้องกันน้ำระเหย

นายปรามทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า ช่วงอากาศหนาวเย็น ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บางพื้นที่ประสบปัญหาต้นหม่อนขาดน้ำ ต้นหม่อนคายน้ำมากทำให้การเติบโตชะงัก ปริมาณหม่อนไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงไหม จึงควรมีการดูแลแปลงหม่อนอย่างสม่ำเสมอ ใส่อินทรีย์วัตถุและปุ๋ยคอกเพื่อให้ดินร่วน น้ำสามารถซึมลงผิวดินและซับน้ำได้ดี ใช้วัสดุคลุมผิวดินรักษาความชื้น ป้องกันความร้อนจากแสงแดด อาทิ ฟางข้าว เปลือกถั่ว ชังข้าวโพด แกลบดิบ เป็นต้น ส่วนการให้น้ำต้นหม่อนควรให้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง โดยเปิดร่องปล่อยน้ำเข้าแปลง หรือใช้ระบบสปริงเกอร์ ควรทำแนวป้องกันไฟรอบๆ แปลงหม่อน และควรหมั่นสำรวจ

แปลงหากพบการระบาดของโรคต่างๆ ให้เก็บใบและตัดกิ่งหม่อนที่เกิดโรคเผาทำลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรค

สำหรับการเลี้ยงไหมในฤดูหนาว สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิและความชื้น เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของหนอนไหม เกษตรกรควรเลี้ยงไหมให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและความชื้น โดยนำเตาถ่านก่อไฟที่หมดควันแล้วตั้งในห้องเลี้ยงไหม และวางกะละมังหรือถังที่มีน้ำสะอาดเพิ่มอุณหภูมิและความชื้นให้สูงขึ้น ปิดหน้าต่างและประตูหรือคลุมห้องเลี้ยงไหมให้มิดชิด ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดคลุมใบหม่อนเพื่อไม่ให้แห้งเกินไป แต่หากอากาศเย็น ความชื้นสูง นอกจากเตาถ่านก่อไฟที่หมดควันแล้ว การให้ปริมาณใบหม่อนที่ใช้เลี้ยงไหมแต่ละมือก็ควรให้พอดีหรือใกล้เคียงกับความต้องการของหนอนไหม ไรยกแลบเผาหรือปูนขาวในช่วงไหมนอน และเก็บใบหม่อนในสภาพที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีและไม่อับชื้น

## ผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือสุดข้าวออกรัฐช่วยด่วน ต้นทุนพุ่ง/แบงก์ไม่ให้กู้-เจอหมูนอกตีตลาด

นายสนั่น พยัคฆศักดิ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่-ลำพูน เปิดเผยว่า ขณะนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดในอาชีพจากผลกระทบของภาวะโรคในสุกร โดยเกษตรกรในภาคเหนือต้องหยุดการเลี้ยงสุกรไปแล้วมากกว่า 80% มีเพียง 20% ที่สามารถเลี้ยงสุกรได้ต่อ แต่เลี้ยงไม่เต็มกำลังการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะโรค ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตสุกรขุนในเขตภาคเหนือขาดแคลนหนัก

นายสนั่นกล่าวว่า ขณะนี้ผู้เลี้ยงสุกรมีต้นทุนเพิ่มขึ้นตัวละ 500 บาทจากการป้องกันโรค และต้นทุนวัตถุดิบ

อาหารสัตว์มีแนวโน้มราคาสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลต่อต้นทุนการเลี้ยง โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยมีต้นทุนสูงถึง 100-120 บาทต่อกิโลกรัม

“ปัญหาใหญ่ตอนนี้คือเกษตรกรขาดเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพจากภาระหนี้สินสะสมมา 3 ปีแล้ว และไม่สามารถขอกู้ในระบบได้ เพราะสถานการณ์เงินไม่อนุมัติสินเชื่อเนื่องจากเกษตรกรขาดรายได้ ไม่มีหลักประกันในอาชีพ และยังเจอปัญหาหมักลุ่มผู้ลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรจากต่างประเทศมาสวมเป็นสุกรไทยจำหน่ายในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ จึงอยากเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งกวาดล้างขบวนการดังกล่าว และแก้ปัญหาให้ผู้เลี้ยงสุกร



**6** ก็จบตลอดทั้งปี 2564 ประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤติโควิด-19 มาแบบเต็มๆ หลากหลายเรื่องคงต้องถูกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์เอาไว้ให้ลูกหลานได้รับรู้ สืบทอดต่อกันไป เกี่ยวกับ เจ้าไวรัสสมรณะ มหากภัยที่คร่าชีวิตมวลมนุษยชาติ ทั่วโลก รวมถึงประชาชนชาวไทยด้วย

ขนาดจะใกล้สิ้นปี 64 ก็ยังไม่วายหมดฤทธิ์มี เจ้าเชื้อกลายพันธุ์โอมิครอน กำลัง จะกลับมาเข้าไสดประสาทผู้คนทั่วโลก อย่างไรก็ดีในวิกฤติโรคระบาด เรายังได้เห็นบาง สิ่งบางอย่างที่ผู้คนพยายามหาทางต่อสู้กับเจ้าไวรัสสมรณะ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต วัคซีน ออก

มาต่อต้านเจ้าไวรัส รวมถึงการวิจัยพัฒนา ยา ขึ้นมาใช้  
รักษาโควิด

ในประเทศไทยเองก็มี

การนำ สมุนไพรไทย ที่

มีสรรพคุณชั้นเลิศ

อยู่แล้ว เป็นของ

ใกล้ตัว บางตัว

มีประสิทธิภาพ

สูงมาช่วยใน

การต่อสู้กับ

ไวรัสสมรณะ ซึ่ง

ทางหนังสือพิมพ์

เดลินิวส์ก็ได้พยายาม

นำข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับ

สมุนไพรไทย ๆ มาเผยแพร่ให้

กับประชาชนในสังคมรับทราบ

หลากหลายแง่มุมทั้งคุณประโยชน์และโทษ

อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปิดประสบการณ์ใช้สมุนไพรไทยสู้กับโควิดได้รับความสนใจกลายเป็นกระแสที่หลายคนตื่นตัว หากซื้อสมุนไพรไทยมาประจำบ้านไว้ใช้ยามฉุกเฉิน จึงพอจะ

เรียกได้ว่าเป็น ปีทองของสมุนไพร-ภูมิปัญญาไทย ที่ซัพพลายเออร์บางตัวสร้างรายได้ให้

เกษตรกรเป็นกอบเป็นกำ ไม่ว่าจะเป็น กระจาย จิง ข่า ตะไคร้ ฯลฯ

## ใช้กับผู้ป่วยโควิดแบบผสมผสาน

ขณะเดียวกันในวงการแพทย์แผนไทยก็ตื่นตัวหันมาศึกษาวิจัยสมุนไพรไทย โดย

เฉพาะ “ฟ้าทะลายโจร” ที่เปรียบเหมือนพระเอก

ได้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก ช่วงสิ้นปี 64 ทีมข่าว

เดลินิวส์ จึงต้องนำข้อมูล ดร.ภญ.ศกการรอง

ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ ด้าน

การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาล

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ได้

อธิบายคุณประโยชน์สมุนไพรไทยกันเดือนความ

ทรงจำกันอีกรอบ ดร.ภญ.ศกการรอง ได้ให้ข้อมูล

เอาไว้ว่า การระบาดของโควิด-19 ประชาชนตื่น

ตัวในการใช้สมุนไพรมากขึ้นถ้าเทียบกับการ

ระบาดในปีก่อน เนื่องจากรอบนี้คิดกันง่าย เสีย

ชีวิตเร็ว สิ่งนี้ทำให้หลายคนกังวล ประกอบกับ

สมุนไพรเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคนไทย แต่บางครั้งก็มีการแชร์ข้อมูลการใช้สมุนไพรที่ไม่ถูกต้อง

สำหรับสมุนไพรไทย ที่มีการทดลองในการต่อต้านเชื้อโควิด คือ “ฟ้าทะลายโจร”

ซึ่งอยู่ในกลุ่มยาเย็น มีฤทธิ์ลดการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควิด โดยที่โรงพยาบาลอภัย

ภูเบศร ได้นำฟ้าทะลายโจรมาใช้ร่วมกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันในผู้ป่วยโควิด ซึ่ง

ตอนนี้พยายามเก็บข้อมูลเพื่อวิจัยถึงการลดการพัฒนของเชื้อโควิด การวิจัยในจีน พบว่า

สารในฟ้าทะลายโจร สามารถจับกับเชื้อได้ ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงใช้สมุนไพรนี้ในการ รักษา

ผู้ป่วยโควิด มาตลอด และยังขยายการใช้ไปใน กลุ่มที่รอการสืบสวนโรค จากประสบการณ์

การใช้ฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโควิด ถ้าเริ่มให้เร็วตั้งแต่เริ่มมีอาการครั้งแรก เนื้อครั้นตัว เจ็บคอ คนไข้

จะมีอาการดีขึ้นค่อนข้างเร็ว ผลวิจัยในต่างประเทศระบุว่า ผู้ป่วยโควิดที่มีอาการลงปอด จะมี

การผลิตภูมิต้านทานที่ต่อต้านออกมาจนเกิดการอักเสบและเสียชีวิต แต่หากให้ฟ้าทะลาย

โจรอย่างรวดเร็วก็อาจจะช่วยได้



ดร.ภญ.ศกการรอง ขวัญข้าว



## ยกระดับสมุนไพรไทยกระจายไปทั่วโลก

สูตรตำรับพื้นบ้านของไทยโบราณใช้ พริกไทยดำกับฟ้าทะลายโจร โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ช่วงฤดูหนาว จะมีภาวะร่างกายเย็นกว่าวัยอื่น จึงนำฟ้าทะลายโจรมาผสมกับพริกไทยดำ บางบ้านทำเป็นยาลูกกลอน และจากการวิเคราะห์สมุนไพรนี้ น่าจะสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี เนื่องจากฟ้าทะลายโจรและพริกไทยดำ มีฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกันทั้งคู่ เบื้องต้นได้ส่งไปให้ห้องทดลองวิเคราะห์จนพบว่า มีผลสอดคล้องกับความเชื่อโบราณ ซึ่งทางโรงพยาบาลเตรียมจะศึกษาสมุนไพร 2 ชนิดนี้ต่อไป

แนวทางในการใช้ฟ้าทะลายโจร เพื่อป้องกัน สามารถปลูกไว้ในพื้นที่บ้าน ซึ่งสารที่สร้างภูมิคุ้มกันจะมีมากตอนต้นโตและเริ่มออกดอกประปราย โดยสารสำคัญจะมีมากที่ดอก แต่ตัวดอกจะมีน้อยทำให้เก็บมาทานได้ไม่มาก จึงอยากแนะนำการปลูกฟ้าทะลายโจร ที่เมื่อต้นโตมีดอกออกประปราย ทำการเก็บใบมาผึ่งแดดให้แห้ง โดยทดลองเก็บใบไว้ในถุงซิปล็อก หากภายในถุงมีละอองน้ำเกาะ จะต้องเอาใบมาผึ่งแดดอีกครั้ง เพราะยังไม่แห้งดี ในการใช้เสริมภูมิคุ้มกันควรทาน 1-3 ใบต่อวัน

ข้อห้ามสำคัญของฟ้าทะลายโจร ไม่ควรใช้ในคนที่ท้อง สตรีให้นมบุตร คนที่แพ้ฟ้าทะลายโจร หรือคนที่ทานเข้าไปแล้วคลื่นหรือใจสั่น ส่วนคนที่มีค่าตับ ค่าไต ที่ไม่ดี รวมถึงคนที่ใช้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด เช่น วาร์ฟาริน สำหรับการทานเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ควรกินติดต่อกัน 3 เดือน ขณะที่การทานเพื่อรักษาไม่ควรกินติดต่อกันเกิน 5 วัน

สำหรับสารสำคัญในฟ้าทะลายโจร เป็นสารกลุ่มแล็กโตน (lactone) เช่น แอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide), ดีออกซีแอนโดรกราโฟไลด์ (deoxyandrographolide), นีโอแอนโดรกราโฟไลด์ (neoandrographolide), แอนโดรกราฟีไซด์ (andrographiside) ซึ่งสารสำคัญเหล่านี้ถูก

ใช้ในการควบคุมคุณภาพของยาและสารสกัดฟ้าทะลายโจรในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) ดังนั้น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากฟ้าทะลายโจร จึงต้องพิจารณาสารสำคัญที่มีในผลิตภัณฑ์ด้วยฟ้าทะลายโจรได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ด้วยข้อบ่งใช้บรรเทาอาการเจ็บคอ บรรเทาอาการของโรคหวัด ส่วนการปลูกฟ้าทะลายโจรไว้ทานเองที่บ้าน ใบสดจะให้สารแอนโดรกราโฟไลด์ได้ดีกว่าแบบสกัดถึง 4% แต่ถ้าซื้อทานจะมีแบบสารสกัดกับที่บดแล้ว การทานเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ควรทานโดยดูจากสารแอนโดรกราโฟไลด์ ประมาณ 12 มิลลิกรัม/วัน ซึ่งกินต่อเนื่องกัน 5 วัน/สัปดาห์ และไม่ควรรักคุดุนไว้มากเกินความจำเป็น

“การทำงานเกี่ยวกับยาสมุนไพรของโรงพยาบาลเชื่อว่า หากมีการเก็บข้อมูลด้านยาสมุนไพรอย่างเป็นระบบ จะเป็นต้นทุนที่ดีด้านสุขภาพของคนไทย ตอนนี้เราเก็บตำรับยาไว้กว่า 150 รายการ และมีหมอแพทย์แผนไทย 22 คน ที่จะลงไปเก็บข้อมูลเพื่อยืนยันผลการรักษา ซึ่งทำมากกว่า 20 ปี โดยฟ้าทะลายโจร เป็นสมุนไพรที่มีการเก็บข้อมูลไว้กับผู้ป่วยใช้ทั่วชนิดต่าง ๆ ได้อย่างดี และมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการดื้อยาก่อนข้างน้อย สิ่งนี้ทำให้ประเทศจีน พัฒนาจนกลายเป็นยาฉีดให้กับผู้ป่วยปอดอักเสบ”

ดร.ชญ.ผกากรอง กล่าวย้ำเอาไว้ด้วยว่า การตื่นตัวเกี่ยวกับสมุนไพร ทำให้เห็นภาพการสร้างเมืองสมุนไพรที่โรงพยาบาลพยายามผลักดันมาตลอด ในการทำให้อำเภอปราจีนบุรีเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ แต่ปัญหาตอนนี้คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐควรจะให้ความสำคัญ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่สามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ทั่วโลก.

## บรรจุในบัญชียาหลักรักษาโควิด

หลังจากสมุนไพรรักษาโควิด-19 ฟ้าทะลายโจรผ่านการศึกษาเก็บข้อมูลการใช้กับผู้ป่วยโควิดมาแล้ว ในที่สุดก็มีการประกาศอนุญาตให้ใช้ฟ้าทะลายโจรกับผู้ป่วยโควิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องบัญชี

ยาหลักแห่งชาติ ด้านสมุนไพรรดับที่ 2 พ.ศ. 2564

โดยให้เพิ่มเติมรายการยาจากสมุนไพรรักษา 5 รายการ ซึ่ง 2 ใน 5 เป็นยาที่นำไปใช้กับผู้ป่วยโควิด-19 ได้แก่ ยาสารสกัด



ฟ้าทะลายโจร และยาจากผงฟ้าทะลายโจร ใช้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อยเพื่อลดการเกิดโรครุนแรงที่สำคัญต้องใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและมีการติดตามประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยหลังใช้อย่างเป็นระบบ สรุปได้ว่าสามารถใช้ฟ้าทะลายโจรได้เมื่อติดเชื้อไวรัสโควิดและมี

อาการในระยะเริ่มต้น ทั้งนี้ต้องใช้โดยมีการสั่งจ่ายและติดตามผลจากแพทย์ที่มีความรู้ เช่น แพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อช่วยประเมินผลการรักษาได้อย่างถูกต้อง.





**วันนี้บ้านสะจุก-สะแกียง ภูพยัคฆ์**  
จ.น่าน ชาวไทยภูเขาเผ่าลัวะ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น >8

## วันนี้บ้านสะจุก-สะแกียง ภูพยัคฆ์ จ.น่าน ชาวไทยภูเขาเผ่าลัวะ: มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น พื้นนิเวศป่าต้นน้ำกลับมาอุดมสมบูรณ์



### รายงาน

ส่งท้ายปี 2564 ชาวไปคูโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสะจุก-สะแกียงและภูพยัคฆ์ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะ เชิญดูพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง ณ ฐานปฏิบัติการบ้านสว่า หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3253 ตำบลดงพญา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และกองร้อยทหารพรานที่ 3204 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจใน



**“ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนตามพระราชประสงค์”**

การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน โอกาสนี้องคมนตรีรับฟังบรรยายสรุป

สถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ จากนั้นต่อที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้าน

สะจุก-สะแกแย้ง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน และเดินทางไปยังบ้านสะแกแย้ง พร้อมเชิญดูพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ และเสื่อกันหนาวมอบแก่เด็ก เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นจากสภาพภูมิอากาศ โอกาสนี้ได้มอบของที่ระลึกพระราชทานแก่ผู้ปฏิบัติงานจำนวน 2 ราย รวมทั้งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ตัวแทนราษฎร และเยี่ยมชมผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีพระราชดำริให้จัดตั้ง “สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง” ขึ้น โดยเน้นเรื่อง “คนอยู่กับป่า อย่างเกื้อกูลกัน” มาเป็นแนวทางในการพัฒนา เนื่องจากในอดีตมีการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้บนพื้นที่สูง

จากข้อมูลสำนักงาน กปร. (9 ธ.ค. 64) ปัจจุบันราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าลัวะ บ้านสะจุกมีประชากรรวม 495 คน บ้านสะแกแย้งรวม 580 คน มีคุณภาพชีวิตที่



ดีขึ้น มีอาหารที่ปลอดภัยบริโภคได้เพียงพอ มีรายได้จากการทำการเกษตร เดิมมีรายได้เฉลี่ยเพียง 21,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี เป็น 76,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ซึ่งได้นำความรู้มารวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2560 ภายใต้ชื่อกาแฟแปลงใหญ่ไทยลัวะ ได้



รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กาแฟพันธุ์อาราบิก้า ชาอู่หลง น้ำมันสมุนไพรออยล์ แชมพูกาแฟ นอกจากจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวในพื้นที่แล้วได้ส่งไปจำหน่ายที่ต๋อยภูคาและบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

นอกจากนี้ ยังฟื้นฟูระบบนิเวศให้ดีขึ้นทำให้ป่าต้นน้ำมีความอุดมสมบูรณ์เกิดความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งสามารถลดการใช้พื้นที่ทำการเกษตรแต่ยังคงได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้น ส่งเสริมการปลูกไม้ผล ที่ให้ผลผลิตได้ในระยะยาว เช่น อะโวคาโด มะม่วง ซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวเขาเผ่าลัวะ ที่สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้เลี้ยงครอบครัว สามารถส่งลูกเรียนหนังสือในระดับที่สูงขึ้น ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

และวิชาชีพชั้นสูงปริญญาตรีและโทรวม 25 ครัวเรือน จึงไม่มีการอพยพแรงงานย้ายถิ่นไปทำงานในเมืองหรือต่างจังหวัดครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาและมีความสุข

จากนั้นต่อที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เชิญดูพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานพร้อมเสื่อกันหนาวไปมอบแก่เด็กในพื้นที่โครงการฯ และเยี่ยมชมผลผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ปัจจุบันราษฎรมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่เคยมีรายได้เพียง 29,750 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น 59,082 บาทต่อปี จากการส่งเสริมปลูกหม่อนผลสดกาแฟ และการทำนาแบบขั้นบันไดซึ่งให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการบริโภค พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูประมาณร้อยละ 100 ส่งผลให้แหล่งต้นน้ำมีคุณภาพดี น้ำใส และมีอัตราการไหลสม่ำเสมอตลอดทั้งปีทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้บ้านสะจุก-สะแกแย้ง ภูพยัคฆ์ จ.น่าน ชาวไทยภูเขาเผ่าลัวะ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พื้นที่ป่าต้นน้ำกลับมาอุดมสมบูรณ์